



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6145

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 22.63 Ad Value: 30,550.50 PRValue (x3): 91,651.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ร้องสอบแฮร์ทูเรียนอบแห้งสูญญ 450 ล้าน

ร้องสอบแฮร์ทูเรียนอบแห้งสูญญ 450 ล้าน

● แฮร์ทูเรียนอบแห้งร้องคดีเอสไอรับคดีพิเศษ หลังถูกหลอกร่วมทุนเสียหายกว่า 450 ล้าน ทนายเผยคดีไม่คืบหน้าผู้เสียหายไม่ได้เงินคืน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายคมชัช ศรีศิริ ทนายความพร้อมนายรินทร์ จจรณลิขิตศักดิ์ ตัวแทนผู้เสียหายจากการถูกหลอกร่วมทุนแฮร์ทูเรียนอบแห้งในภาคตะวันออก ได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ให้รับสอบสวนคดีพิเศษกรณี น.ส.สุนทรี(สงวนนามสกุล) และ น.ส.ชนัดดา (สงวนนามสกุล) หลอกลวงให้ร่วมทุน โดยอ้างว่าทำธุรกิจส่งออกแฮร์ทูเรียนอบแห้งขายทั้งในและต่างประเทศซึ่งกิจการดีแต่มีปัญหาเรื่องเงินลงทุนที่จะขยายกิจการ จึงชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุน โดยเสนอให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้สร้างกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊กชักชวนชาวบ้านให้ร่วมลงทุนอีกหลายกลุ่มด้วยเนื่องจากเห็นว่า เป็นธุรกิจถูกกฎหมายและได้ตรวจสอบเอกสารรับรองบริษัท จึงเชื่อว่าทำธุรกิจจริง จึงตกลงเซ็นสัญญาร่วมลงทุนงวดแรก 15 ล้านบาท โดยระบุในสัญญาว่าจะจ่ายเงินปันผล 2 ล้านบาททุก 15 วันและสามารถถอนเงินลงทุนคืนได้โดยมีการออกเช็คชำระหนี้ล่วงหน้า 17 ล้านบาทคือเงินต้นและปันผลให้ด้วย

นายรินทร์ กล่าวว่า ต่อมาจึงแจ้งว่ากิจการ

กำลังขยายตัวเงินลงทุนไม่พอจึงขอให้ลงทุนเพิ่มอีกหลายครั้ง รวมเงินลงทุนที่เสียหาย 60 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้เข้าร้องทุกข์ที่ สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและได้ติดตามผลกระทงทราบว่าเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ได้ครบผิดฟ้องฝากขัง 7 ผัด โดยส่งสำนวนฟ้องให้อัยการไม่ทัน จึงส่งสำนวนไปให้อัยการจังหวัดชลบุรีโดยไม่มีกรสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงิน จึงรวมตัวร้องขอให้ดีเอสไอรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ

ด้านนายคมชัช ทนายความ กล่าวว่า มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 3 งวดพอครั้งที่ 4 จะไม่ได้รับเงินปันผล ทางผู้เสียหายจึงทยอยเข้าแจ้งความ ซึ่งตอนนี้ความเสียหายกระจายอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และระยอง แต่ตำรวจกลับทำสำนวนฟ้องไม่ทันและไม่มีการประสานกับ ปปง. ให้อายัดบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหาและได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปแล้วโดยมีผู้เสียหายเกินกว่า 50 คน ความเสียหายรวมกว่า 450 ล้านบาท

ขณะที่ พ.ต.ต.วรรณ ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษรับเรื่องร้องเรียน กล่าวว่า จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากคดีมีมูลเข้าลักษณะที่จะรับไว้เป็นคดีพิเศษได้ก็จะทำความเห็นเสนออธิบดีดีเอสไอให้อนุมัติรับคดีไว้สอบสวนต่อไป